



‘สุดยอด’ใน‘มาดริด’

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ผมได้เขียนถึงเมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน ไปแล้ว

วันนี้ถึงคิวของ เมือง “มาดริด” ซึ่งเป็น เมืองหลวง ของสเปน

ห้า “สุดยอด” ในเมือง “มาดริด” ตามทรรศนะของผมแล้วมีดังนี้

“สุดยอด” ที่หนึ่ง คือ เมืองโตเลโด โตเลโด เป็นเมืองเล็ก ๆ มีประชากรประมาณหกหมื่นคนเท่านั้น เคยเป็นเมืองหลวงของสเปนมาก่อน อยู่ห่างจาก “มาดริด” เพียง 70 กม.

เมืองนี้เป็น จุดศูนย์กลาง ของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของ ลามันชา และของ สเปน ความงามและประวัติศาสตร์ของโตเลโดทำให้ถูกจัดเป็น อนุสรณ์แห่งชาติ และ เมืองมรดกโลกแห่งหนึ่งของสหประชาชาติ ทุกจุดของเมืองโตเลโดเต็มไปด้วยความสวยงาม เดินเที่ยวทั้งวันก็ไม่

วันเบื่อ

“สุดยอด” ที่สอง คือ สนามฟุตบอล เบร์นาบิว ของทีมรีล มาดริด

สนามนี้ถูกออกแบบตรงตามลักษณะของ สนามที่ดี ทุกประการ ทางเดินรอบสนามจะ โปร่งและโล่ง สามารถ ระบายคนดูเรือ่นแสน ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่แออัดเหมือนสนามดัง ๆ บางแห่งในโลก

ถ้าอย่างดู ลีลาการเล่นบอลและการเตะลูกโทษระดับชั้นเทพ ของ “คริสเตียโน โรนัลโด” อย่างใกล้ชิดดลก็ ต้องมาดูที่สนามนี้ จะมาเที่ยว “มาดริด” ให้สนุกต้องมาดูบอลที่สนามเบร์นาบิว ซึ่งซึ่งขึ้นชื่อในการแข่งขันโดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤษภาคมเท่านั้น

“สุดยอด” ที่สาม คือ ปาลาซิโอ เรอัล ที่พระเจ้าฟิลิปที่ห้าทรงสร้างขึ้นโดยมี ชาเซตี และ ชาบาตีนิ ศิลปินอิตาลีเป็นผู้ออกแบบ พระเจ้าอัลฟอนโซที่ 13 เป็น กษัตริย์องค์สุดท้าย ที่ได้ประทับในพระราชวังแห่งนี้ ภายในพระราชวังแห่งนี้จะมี ตู้กระจก แสดง ยา ดาบ และชุดเกราะสมัยก่อน เอาไว้น่าสนใจอย่างมาก ห้องอาหารในพระราชวังปาลาซิโอ เรอัล มีความสวยงามน่าชมเป็นพิเศษ

“สุดยอด” ที่สี่ คือ ปลาซามายอร์ แต่ก่อนที่แห่งนี้ใช้สำหรับ ลำเรือโทซ สู้วัว และ พิธีราชาภิเษก ปัจจุบันเป็น จัตุรัสต้อนรับนักท่องเที่ยว ศิลปะสมัยศตวรรษที่ 17 ตามรอบคึกในจัตุรัสนี้คุ้มค่าต่อการเยี่ยมชม ถ้าจะดื่มกาแฟได้รสชาติ ต้องมานั่งดื่มในบริเวณ

จัตุรัส ปลาซามายอร์

และ “สุดยอด” ที่ห้า คือ ร้านอาหารไทยชื่อ “กระชาย” อยู่แถวถนนเฟอร์นันโด 6

อาหารเด่นของร้านนี้ คือ หมูป่าไผ่ บีเรียคค์เผ็ด ดัมต้มทะเล พะแนงเนื้อ ยำวุ้นเส้น ลาบไก่ หมี่ผัดเนื้อ ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหมูหรือกุ้ง ทอดมันทะเล และ ก๋วยบวคซี่

ร้านนี้มี คุณนาตาเลีย จำแนกลาก เป็นเจ้าของเปิดให้บริการมา 3 ปีแล้ว คุณนาตาเลียเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ไม่ตรีดี จึงมีลูกค้ามาอุดหนุนอย่างไม่ขาดระยะ

สำคัญที่สุดคือ “มิเชลลิน” ให้การยอมรับว่า “กระชาย” จัดอยู่ในระดับมาตรฐานของเขา ซึ่งหาได้ยากมากสำหรับร้านอาหารไทยในต่างประเทศ

“มิเชลลิน” รับรอง หมายความว่าอาหารมีรสชาติดี การบริการต้องดีเลิศ และความสะอาดของร้านนั้นเป็นสิ่งสำคัญ มีตรา “มิเชลลิน” ที่ไหน หมายความว่ากินแล้วไม่มีคำว่า ผิดหวัง ซึ่งใครที่มีโอกาสได้เข้าไปลิ้มลองอาหารที่ร้าน “กระชาย” จะบอกว่าไม่ผิดหวังแทบทุกคน ถ้าจะดื่มและกินที่ “กระชาย” ควรจองโต๊ะล่วงหน้า มิฉะนั้นจะต้องเข้าคิวรอนานอาจทำให้หงุดหงิดโดยไม่จำเป็น

เหล่านี้คือ ห้า “สุดยอด” ใน “มาดริด” ใครมีโอกาสไปเยี่ยมชม “มาดริด” ไม่ควรพลาด อย่างเด็ดขาด.